

KỶ HỌP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

nhà ở theo chương trình phát triển đô thị hoặc nhà ở theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội...

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp thu thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các vị đại biểu đánh giá về cơ bản, dự thảo đã thể chế hóa quan điểm, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước trong

lĩnh vực này. Họ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đáp ứng các yêu cầu theo quy định, lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng chịu tác động, các cơ quan quản lý có liên quan; tham khảo pháp luật và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài nguyên nước; tiếp thu nghiêm túc nhiều ý kiến thẩm tra, góp ý. Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các nội dung cụ thể như: về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; bảo vệ tài nguyên nước và

phục hồi nguồn nước; điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước; công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước...

Đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các đại biểu đánh giá dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ bản phù hợp với các luật có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, cập nhật dự thảo Luật với quy định tại các luật liên quan, nhất là các luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp

thứ năm, hạn chế tối đa mâu thuẫn, bất cập trong triển khai thực hiện quy định của Luật sau này; rà soát các FTA để bảo đảm sự tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia vào các nội dung cụ thể như: về đối tượng áp dụng; ngân hàng chính sách; tỷ lệ sở hữu cổ phần; giới hạn cấp tín dụng; tài chính, hạch toán, báo cáo; can thiệp sớm tổ chức tín dụng; kiểm soát đặc biệt, chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; xử lý nợ xấu; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; cơ quan quản lý nhà nước...

GIÁO DỤC STEM...

(Tiếp theo trang 1)

Tại Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy), Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng, khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục STEM. Với tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức trong sách vào các sản phẩm khoa học gắn liền với thực tế, các em đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú về thể loại như: mô hình chạy được tàu thủy lục, ca-nô điều khiển từ xa, robot quét nhà... Có nhiều vật liệu tưởng chừng như không còn giá trị trong đời sống nhưng với sự sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ của học sinh đã trở thành những sản phẩm ấn tượng và thiết thực như máy lọc nước sạch trong gia đình, máy hút rác, máy báo trộm... Cô giáo Trịnh Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ: Vừa qua, Trường có 2 đội tham gia giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sân chơi lớn để các em thể hiện bản thân, niềm đam mê sáng tạo khoa học. Đồng thời, giúp các em tự tin, bản lĩnh khi tham gia các sân chơi lớn.

Ngày hội tỏa sáng

Nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục năm 2023, vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Đông Các (Đông Hưng) đã tổ chức thành công ngày hội STEM, thu hút đông đảo giáo viên và

học sinh tham gia. Tại ngày hội, các em học sinh trong câu lạc bộ STEM của Trường đã trình diễn VEX IQ (thi đấu Robotics) bản địa tự động, thi VEX IQ bản địa điều khiển bằng tay; thi đua xe do học sinh khởi 1, 2, 3 thực hiện; học sinh khối 4, 5 thi KC-BOT khi rùng kìm cương (phiên bản robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho giáo dục STEM); học sinh khối 6, 7, 8 thi lập trình robot ảo. Bên cạnh các sản phẩm STEM, Trường Tiểu học và THCS Đông Các và các trường mầm non, tiểu học, THCS cụm 5 (huyện Đông Hưng) tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học của giáo viên và học sinh. Thấy giáo Nguyễn Đức Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Các cho biết: Giáo dục STEM không đơn thuần chỉ là việc cung cấp và giúp học sinh nắm kiến thức, giáo dục STEM còn nhấn mạnh và chú ý tới việc xây dựng kỹ năng và sử dụng kỹ năng trong thực tế đời sống. Đây chính là một xu thế giáo dục hiện đại của các nước phát triển, cũng chính là cách giúp học sinh tiếp cận với cuộc cách mạng khoa học 4.0, góp phần thúc đẩy giáo dục công nghệ cao trong nhà trường hiện nay.

Không dừng lại ở quy mô cấp trường, hưởng ứng và tham gia giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023 diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Đông Các



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Các (Đông Hưng) tham gia giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023.

đã thành lập đội tuyển gồm 5 học sinh khối 8 đã tích cực tập luyện, tham gia giải đấu với sự nỗ lực, ham học hỏi và nghiên cứu. Qua các vòng thi, các em đều đạt thành tích khả quan ngoài sự mong đợi của thầy cô và các bậc phụ huynh với kết quả xếp thứ 62/156 đội chơi trên toàn quốc. Đây là bước khởi đầu và là động lực to lớn để thúc đẩy tinh thần học tập và nghiên cứu tham gia các hoạt động trải nghiệm các sân chơi thi đấu trên các mặt trận của học sinh nhà trường. Cô giáo Đào Thị Hồng Quyên - thành viên liên minh STEM Việt Nam - Trưởng bộ

môn khoa học - Phụ trách xưởng sáng tạo xanh, Trường Liên Cấp Genesi chia sẻ: Tôi thấy bất ngờ và thật sự hứng thú với các sản phẩm STEM của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Các. Các sản phẩm đều do các em lên ý tưởng, tự tay thiết kế và hoàn thiện. Điều đó chứng tỏ sự sáng tạo, nhạy bén của các em. Đồng thời, các em thể hiện sự chắc chắn trong việc nắm vững các kiến thức STEM. Tôi hy vọng ngày hội STEM năm nay sẽ khơi dậy thêm sự hứng thú, niềm đam mê và tình yêu trong nghiên cứu khoa học ở học sinh.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023

Sửa đổi, bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP, ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đối với tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Theo đó, thành viên đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP bổ sung thêm điều kiện: Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 3 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP cũng bổ sung quy định "Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trong trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc".

Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám phụ sản

Theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản, gồm 4 nội dung:

- 1 - Khám phụ khoa;
- 2 - Sàng lọc ung thư cổ tử cung;
- 3 - Sàng lọc ung thư vú;
- 4 - Siêu âm tử cung - phần phụ (khi có chỉ định của bác sĩ khám).



Ảnh minh họa

Từ ngày 10/6, thời gian tính hao mòn với máy photocopy, camera giám sát là 5 năm

Có hiệu lực từ ngày 10/6/2023, Thông tư số 23/2023/TT-BTC, ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong đó, thời gian tính hao mòn với máy photocopy là 5 năm thay vì là 8 năm như quy định hiện hành.

Tỷ lệ hao mòn với máy photocopy là 20%/năm thay vì 12,5%/năm như quy định hiện nay.

Còn với camera giám sát, thời gian tính hao mòn cũng là 5 năm (quy định cũ 8 năm); tỷ lệ hao mòn là 20%/năm (quy định cũ 12,5%/năm).

Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Có hiệu lực từ ngày 15/6/2023, Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Thông tư nêu rõ điều kiện để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên có đủ các điều kiện sau đây:

- 1- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.
- 2- Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, để án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, để án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.
- 3- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp 1 lần cho học viên hoàn thành khóa học, trong ngày bế giảng khóa học.

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm

Thông tư số 21/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2023.

Theo đó, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện 1 lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng.

Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau: Công ty lâm nghiệp: 300.000 đồng/ha/năm; ban quản lý rừng, UBND cấp xã: 100.000 đồng/ha/năm; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 300.000 đồng/ha/năm.

100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử

Theo Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, từ 1/6/2023, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

(theo chinhphu.vn)

**THÁI THUY
Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích**

Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Từ đó, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.



Lễ hội bơi chải thị trấn Diêm Điền.

Đến Hệ (xã Thụy Ninh) được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Từ khi được xếp hạng đến nay, Đến Hệ được địa phương trùng tu, tôn tạo nhiều lần để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách thập phương. Đặc biệt, năm 2007, xã đã xin chủ trương và thực hiện quy hoạch mở rộng khu di tích Đến Hệ với tổng diện tích 4,4ha, trong đó thực hiện xây dựng các hạng mục công trình như bãi đỗ xe rộng 5.000m², xây dựng mở rộng hệ thống đường giao thông và khuôn viên di tích, nhà dịch quán, nhà tu lễ, sân vận động phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí... Bên cạnh đó, để thu hút du khách thập phương đến với di tích, vào các dịp lễ hội hàng năm địa phương tổ chức các hoạt động phong phú như tế lễ, múa rối nước, hát quan họ, diễn chèo sân đình chung nhiều hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian khác. Ông Đỗ Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm bảo tồn

và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Đến Hệ, những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo di tích, đưa nơi đây trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái trong dịp lễ hội. Hàng năm, lễ hội Đến Hệ được xã tổ chức từ ngày 10 - 12/3 âm lịch, thu hút từ 6.000 - 8.000 lượt du khách về dâng hương, chiêm bái cảnh quan di tích. Địa phương đang tiếp tục huy động các nguồn kinh phí, nhất là sự ủng hộ của nhân dân, du khách thập phương để tu bổ, tôn tạo, đồng thời mở rộng, đầu tư xây dựng một số hạng mục trong khu di tích như sân vận động, khuôn viên để tổ chức thi đấu các môn thể thao một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn... và xứng tầm với quy mô di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Cùng với di tích lịch sử văn hóa Đến Hệ, huyện Thái Thụy đã quan tâm trùng tu, tôn tạo và phát huy giá

trị của nhiều di tích. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 477 di tích lịch sử văn hóa bước đầu đã được kiểm kê, trong đó có 28 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 94 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, điển xung dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy, các di sản văn hóa tiêu biểu của địa phương đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ. Đến nay, huyện đang bảo tồn và duy trì hoạt động 96 lễ hội dân gian, truyền thống như: lễ hội đền Hét (xã Thái Thượng), hội bơi chải thị trấn Diêm Điền, đặc biệt lễ hội ông Đùng, bà Đà với tục mua ông Đùng, bà Đà được tổ chức vào ngày 14/4 âm lịch hàng năm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

huyện: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, những năm qua, ngành văn hóa - thông tin huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đối với thực hiện chế độ, chính sách, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa và hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn. Hiện nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được các ngành, địa phương triển khai thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn di sản văn hóa đã tu bổ, tôn tạo đối với một số di tích đã được xếp hạng các cấp; nguồn kinh phí từ tỉnh, huyện và nguồn xã hội hóa tiến hành trùng tu, tôn tạo lại một số di tích. Việc trùng tu được thực hiện nghiêm túc, dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn và theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các di tích của huyện đã được trùng tu, tôn tạo theo tính nguyên gốc và cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản lịch sử văn hóa, thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, nhất là các nội dung vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, cá nhân tham gia bảo vệ di tích; tăng cường sự tham gia, huy động nguồn lực xã hội để trùng tu, tôn tạo các di tích; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên kết vùng, hạ tầng du lịch... gắn kết chặt chẽ việc phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

TRẦN TUÂN